



BẢN TIN

HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN

✉ : 120 Trần Bình Trọng, P.2, Quận 5, TP.HCM
☎ : (028) 39.235.067

Lm. Gabriel Trịnh Công Chánh - Email: chanh_1965@yahoo.com
Lm. Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa

Giờ Lễ: Chúa Nhật: 5g00 - 6g30 - 8g00 - 16g30 - 18g00
Ngày thường: 5g00 - 17g30

Giải tội: Ngày thường, trước và sau lễ.

Số 270

Tháng 1 năm 2023

SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH 2022 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VÀ PHÉP LÀNH TOÀN XÁ URBI ET ORBI

Lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật 25/12/2022, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi từ ban công chính của đền thờ thánh Phêrô.

Sứ điệp Giáng Sinh 2022 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Anh chị em từ Roma và trên khắp thế giới thân mến,
Chúc Mừng Giáng Sinh

Nguyện Chúa Giêsu, Đấng Sinh ra từ cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, ban cho anh chị em tình yêu của Thiên Chúa, Đấng là ngọn nguồn mọi niềm tin tưởng và hy vọng. Xin Chúa cũng ban cho anh chị em ơn bình an, là ơn mà các Thiên Thần đã loan báo cho các mục đồng tại Bê-lem: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2, 14).

Trong ngày Lễ hôm nay, chúng ta hướng nhìn về Bê-lem. Thiên Chúa đã đến thế giới của chúng ta trong một hang đá, nằm trong một máng lừa, bởi vì Cha Mẹ của người không thể tìm thấy một chốn trọ cả khi Đức Maria đến giờ mãn nguyệt khai hoa. Người đến giữa chúng ta trong thinh lặng, trong sự tăm tối của màn đêm. Ngôi lời của Thiên Chúa không cần những ánh

hào quang lấp lánh, không cần những tiếng tung hô của con người. Người chính là Ngôi Lời mang lại ý nghĩa cho mọi hiện hữu, là ánh sáng chiếu soi mọi nẻo đường: Như lời Tin Mừng đã loan báo: “Ánh sáng đã đến thế gian. Ánh sáng chiếu soi mọi người” (Ga 1,9).

Đức Giêsu sinh hạ giữa chúng ta, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Người đến để đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cùng chia sẻ mọi sự với chúng ta, niềm vui và nỗi buồn, hy vọng và lo lắng. Người đến trong hình hài một trẻ thơ đang say ngủ. Sinh ra trong lạnh lẽo, như một người nghèo giữa những người nghèo. Như một người hoàn toàn trắng tay, Người gõ cửa trái tim chúng ta để mong tìm chút hơi ấm và sự che chở.

Như các mục đồng ở Bê-lem, chúng ta hãy để cho mình được bao bọc bởi luồng ánh sáng từ trời, và chúng ta hãy đi đến để nhìn xem dấu chỉ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta hãy chiến thắng những cơn ngái ngủ thiêng liêng và những hình ảnh sai lạc của lễ hội để khiến chúng ta quên mất ai mới là Người chúng ta mừng lễ hôm nay. Chúng ta hãy ra khỏi những huyền ảo thường khiến trái tim chúng ta ngủ mê, thường dẫn chúng ta đến những trang trí quà cáp hơn là việc chiêm niệm về chính biến cố đã xảy ra: Con Thiên Chúa được sinh hạ cho chúng ta.

Anh chị em thân mến,

Chúng ta hãy hướng về Bê-lem. Nơi ấy, vị Hoàng Tử Hòa Bình cất tiếng khóc đầu tiên lúc chào đời. Chính Người, Đức Giêsu, là sự Hòa Bình của chúng ta, sự hòa bình mà thế giới này không thể trao tặng, nhưng chỉ có Thiên Chúa là Cha, Đấng tặng ban hòa bình cho toàn nhân loại bằng việc sai Con của Người đến. Thánh Lê-ô Cả đã diễn tả bằng câu châm ngôn Latinh sứ điệp của ngày Lễ hôm nay thế này: «Natalis Domini, Natalis est pacis» - Ngày Giáng Sinh của Thiên Chúa là ngày sinh hạ của hòa bình. (Sermones 26,5).

Đức Giêsu Kitô chính là con đường dẫn đến hòa bình. Nhờ sự Nhập Thể, Thương Khó, cái Chết và sự Phục Sinh, Người đã mở ra một con đường giữa lòng một thế giới đóng kín, bị phủ bọc bởi bóng tối của sự thù hận, của chiến tranh, để hướng đến một thế giới rộng mở, tự do để sống cho tình huynh đệ và hòa bình. Chúng ta hãy bước theo nẻo đường này. Để được như thế, để có thể bước theo Đức Giêsu, chúng ta phải cởi bỏ những gánh nặng là những điều chướng ngại và cản trở chúng ta.

Đâu là những gánh nặng? Đâu là những chướng ngại? Đây chính là những mê mải tiêu cực đã cản trở vua Hêrôđê và toàn thể cung đình của vua nhìn ra và đón nhận cuộc sinh hạ của Đức Giêsu: đó là sự dính bén với quyền lực và tiền bạc, là sự kiêu căng, là thói giả hình, là sự gian dối. Những gánh nặng này không cho họ cất bước đến Bê-lem, khiến họ tự loại mình khỏi ân sủng Giáng Sinh và không thể đặt chân vào đường nẻo của hoà bình. Trong thực tế, chúng ta phải đau đớn mà nhìn nhận rằng, trong khi vị Hoàng Tử Hòa Bình đã được ban tặng cho chúng ta, chiến tranh vẫn tiếp diễn và gây ra bao đau thương tang tóc cho nhân loại.

Nếu chúng ta muốn đây thật là Lễ Giáng Sinh, Giáng Sinh của Đức Giêsu và của hòa bình, chúng ta hãy nhìn về Bê-lem, hãy chiêm ngắm gương mặt của Hài Nhi được sinh hạ cho chúng ta. Trên gương mặt bé nhỏ ngây thơ ấy, chúng ta sẽ nhận ra trên gương mặt ấy biết bao nhiêu gương mặt trẻ thơ trên thế giới này đang khao khát hòa bình.

Ước gì cái nhìn của chúng ta được đổ đầy bởi những gương mặt của các anh chị em người Ucraina, những người đang trải qua một Mùa Giáng Sinh trong bóng tối, trong gió lạnh, ở xa mái nhà của mình, vì những tàn hại gây ra sau 10 tháng chiến tranh. Ước gì Thiên Chúa giúp chúng ta sẵn sàng với những hành động cụ thể và liên đới để giúp cho những ai đang đau khổ, khai sáng cho tâm trí của những ai có quyền làm im tiếng những loại vũ khí và dập tắt ngay lập tức cuộc chiến tranh vô nghĩa này

Thật không may, người ta cứ thích nghe những lý luận khác theo kiểu logic của thế gian. Mấy ai thèm nghe tiếng kêu của một Hài Nhi thơ bé?

Thời đại của chúng ta đang trải qua một cơn đại hạn Hòa Bình nguy kịch, cả ở những vùng khác, những khu vực khác của chiến tranh thế giới thứ ba này. Chúng ta hãy nghĩ đến đất nước Syria, đang bị hành hạ từng ngày bởi cuộc xung đột có vẻ đã lắng xuống nhưng vẫn chưa hề chấm dứt. Chúng ta hãy nghĩ đến Đất Thánh, nơi mà trong những tháng qua đã gia tăng những cuộc bạo lực và xung đột, với bao nhiêu người chết và bị thương. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa, để nơi vùng đất mà Người đã sinh ra và lớn lên, người ta lại có thể bắt đầu các cuộc đối thoại và tìm kiếm lại sự tin tưởng lẫn nhau giữa những người Palestine và Ít-ra-en. Xin Chúa Giêsu Hài Đồng nâng đỡ các cộng đoàn Kitô hữu đang sống ở vùng Trung Đông. Xin cho mỗi quốc gia có thể hiện thực hóa việc chung sống huynh đệ giữa những con người thuộc niềm tin khác nhau. Nguyên xin Chúa trợ giúp đặc biệt đất nước Li-băng. Xin cho đất nước này giải quyết được những vấn đề của mình nhờ sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế và nhờ sức mạnh của tình huynh đệ và liên đới. Nguyên xin ánh sáng của Đức Kitô chiếu giải trên vùng Sahel, nơi mà việc chung sống hòa bình giữa các sắc dân và các truyền thống khác nhau đã bị đảo lộn bởi những cuộc xung đột và bạo lực. Chúng ta cầu xin cho cuộc đình chiến trên đất nước Yê-men, cho cuộc hoà giải tại đất nước Myanmar và Iran, để không còn phải xảy ra thảm cảnh đổ máu. Xin Chúa soi sáng cho các nhà chính trị và tất cả những người thành tâm thiện chí ở Châu Mỹ, giúp họ biết lựa chọn những giải pháp hòa bình cho các xung đột chính trị và xã hội giữa các quốc gia. Tôi cũng nghĩ đến những anh chị em Haiti là những người đã và đang đau khổ qua một giai đoạn rất dài.

Ngày hôm nay, khi chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau quanh bàn tiệc, chúng ta đừng quên nhìn về Bê-lem, vùng đất có nghĩa là “ngôi nhà của bánh mì”, chúng ta hãy nghĩ đến những người

đang đau khổ vì đói khát, nhất là các trẻ em, trong khi vô số những thức ăn bị lãng phí và vô số tiền của lại đổ vào vũ khí. Tình hình chiến tranh ở Ucraina đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày này, khiến cho nhiều dân tộc khác cũng phải đối diện với nguy cơ nghèo đói, đặc biệt là tại Afghanistan và các quốc gia Đông Phi. Chúng ta đều biết rằng mọi cuộc chiến đều dẫn đến đói khổ, lấy vũ khí thay lương thực, và không cách nào chăm lo cho những con người vốn đã đói khổ. Trong ngày hôm nay, chúng ta hãy học từ vị Hoàng Tử Hòa Bình, hãy dấn thân, trước hết là những ai có trách nhiệm chính trị, để lương thực chỉ trở thành khí cụ của hòa bình. Khi chúng ta được gặp gỡ và vui vẻ với những người thân yêu của mình, chúng ta hãy nhớ đến các gia đình đang đau khổ, đang gặp khó khăn trong thời gian khủng hoảng này do mất công ăn việc làm và thiếu những nguồn thực phẩm thiết yếu để sinh sống.

Anh chị em thân mến,

Bê-lem nói với chúng ta về sự đơn sơ của Thiên Chúa, Đấng không mặc khải chính mình cho những nhà khôn ngoan thông thái, nhưng là cho những kẻ bé mọn, những ai có trái tim tinh sạch và rộng mở. Như các mục đồng, chúng ta hãy ra đi không chậm trễ. Hãy để cho mình kinh ngạc với biến cố mà không ai dám tưởng nghĩ: Thiên Chúa làm người vì ơn cứu độ của chúng ta. Đấng là nguồn cội của mọi sự thiện hảo lại trở nên nghèo khó và cầu xin sự bố thí từ nhân loại nghèo hèn chúng ta. Chúng ta hãy để cho lòng mình rung động vì tình yêu Thiên Chúa. Và chúng ta hãy bước theo Đức Giêsu, Đấng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang để làm cho chúng ta được dự phần trong sự viên mãn của Người.

Chúc Mừng Giáng Sinh đến tất cả mọi người!

Ý cầu nguyện Tháng 1 năm 2023 của Đức Thánh Cha

CẦU CHO CÁC NHÀ GIÁO DỤC

Xin cho các nhà giáo dục luôn là những chứng nhân đáng tin cậy, nhờ dạy dỗ tình huynh đệ hơn là sự ganh đua và đặc biệt là nhờ sự giúp đỡ các bạn trẻ bị tổn thương nhất.

TIN GIÁO PHẬN

❖ Nghi thức làm phép dàn Carillon 25 chuông tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn



“Ước gì tiếng chuông mỗi lần vang lên đều nhắc nhở chúng ta vươn lên tới Chúa”, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TGPSG) - đã chia sẻ như thế khi ngài chủ sự nghi thức làm phép dàn Carillon 25 chuông tại

tiền sảnh nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn (NTCT) vào lúc 8 giờ sáng thứ Sáu ngày 23/12/2022.

Đến tham dự nghi thức có Đức Hồng Y Gioan Baotixita - Nguyên Tổng Giám mục TGPSG, Linh mục (Lm) Ignatio Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện TGPSG, Lm chưởng ấn Phêrô Kiều Công Tùng, Lm Giuse Đào Nguyên Vũ - đại diện Giám mục đặc trách Mục vụ Ngoại kiều, Lm Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh - Nguyên Chánh xứ NTCT, một số linh mục trong Giáo phận cùng các ân nhân và đại diện tu sĩ, giáo dân giáo xứ NTCT.

Cùng hiện diện, về phía chính quyền có Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM, Bà Tô Thị Bích Châu - Bí thư Quận ủy Quận 1, Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo.

Trước khi bước vào nghi thức làm phép chuông, Lm Inhaxio Hồ Văn Xuân - Chánh xứ NTCT kiêm Trưởng ban Trùng tu - đã nói về chức năng, ý nghĩa, mục đích và lý do cần có dàn Carillon 25 chuông tại NTCT.

Tiếp theo, nghi thức làm phép đã khởi sự với phần phụng vụ Lời Chúa và lời chia sẻ của Đức Tổng Giám mục. Ngài nêu lý do cần phải có chuông: vì “tiếng chuông gắn liền với nhà thờ và đời sống dân Chúa”.



Ngày giải thích, để bảo đảm sự an toàn cần có trong thời gian trùng tu, 3 năm qua nhà thờ Đức Bà không đổ chuông, ai cũng cảm thấy thiếu tiếng chuông là âm thanh thiêng liêng tuyệt diệu để ca ngợi Thiên Chúa và quy tụ cộng đoàn đến tham dự phụng vụ. Tiếng chuông tạo nên sự phấn khởi của những ngày đại lễ, và nói lên sự hiệp thông giữa những người đang sống và người đã khuất khi có một người trong cộng đoàn vừa từ giã cõi trần.

Đức Tổng Giuse kết luận: “Ước gì tiếng chuông mỗi lần vang lên đều nhắc nhở chúng ta vươn lên tới Chúa - Đấng làm Chúa tể trời đất - và mời gọi chúng ta nối vòng tay lớn, quy tụ với nhau trong một đại gia đình Giáo hội, đại gia đình của những người dân trong Thành phố và đại gia đình xã hội”.

Sau đó là lời nguyện giáo dân và lời nguyện làm phép chuông. Đức Tổng Giuse đã rảy nước Thánh và xông hương dàn Carillon 25 chuông.

Cuối cùng, dàn Carillon đã vang lên những tiếng chuông thánh thiêng tràn ngập niềm hân hoan khiến mọi người hiện diện vô cùng phấn khởi sau 3 năm vắng tiếng chuông thân quen tại đây.

Được biết, tổng trọng lượng 25 quả chuông là 576 kg. Dàn Carillon 25 chuông này đã về tới NTCT vào lúc 23 giờ 00 ngày 29-11-2022.

Từ ngày 6-12 đến 17-12-2022, các chuyên gia của Perrot là ông Berthold Rapp và ông Karl Dennie Leonhardt đã có mặt tại công trường NTCT để hướng dẫn lắp đặt và vận hành nghiệm thu.

8 giờ 30 ngày 16-12-2022, Lm Ignatio Hồ Văn Xuân cùng với ban Trùng tu đã nghiệm thu dàn Carillon 25 chuông này.

TIN GIÁO XỨ

❖ Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê 3/12

Ngày 3/12 Giáo Hội mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê linh mục, bổn mạng các xứ truyền giáo.

Ngày 3/12 cũng là ngày mừng Bổn mạng của ca đoàn Phanxicô Xaviê, chúc các thành viên trong ca đoàn biết noi gương thánh nhân, đem lời ca tiếng hát hăng say nhiệt thành tông đồ nơi “cánh đồng truyền giáo” hôm nay.

Trước Thánh lễ, là ngày Thứ Bảy đầu tháng, Cha Phó Phêrô chủ sự cuộc rước kiệu tôn kính Đức Mẹ Maria xung quanh ngôi thánh đường của Họ Đạo.



❖ Thánh lễ kính Đức Mẹ Maria - Vô Nhiễm Nguyên Tội - 8/12

Chúng ta hãy noi gương Mẹ, hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa.

Cha Sở Gabriel - đã đúc kết bài giảng như trên khi ngài cử hành Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào lúc 17 giờ 30 ngày 8/12/2022 tại nhà thờ Chợ Quán.

Trước Thánh lễ Họ Đạo đã long trọng tổ chức cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ chung quanh khuôn viên Nhà thờ.

Kính Đức Mẹ Maria - Vô Nhiễm Nguyên Tội - cũng là Bổn mạng của Hội Con Đức Mẹ Họ Đạo. Chúc mừng bổn mạng Hội Con Đức Mẹ, cùng những ai mang thánh hiệu trong Giáo xứ. Nguyện xin Đức Mẹ ban muôn ơn lành xuống trên những ai nhận Mẹ làm bổn mạng. Chúc các Cô, các Chị, các Em sống noi gương theo Đức Mẹ.



❖ Họ Đạo tinh tâm Mùa Vọng 2022

Trong tâm tình sống Mùa Vọng sốt sắng để đón nhận hồng ân Giáng Sinh, Họ Đạo đã tổ chức các buổi tĩnh tâm Mùa Vọng tại thánh đường Giáo xứ. Tĩnh tâm cho các Giới và các Hội đoàn, Ca đoàn trong hai ngày 13 và 14/12/2022 do Cha Đa Minh Nguyễn Văn Minh - Chánh xứ Nhà thờ Tân Phước hướng dẫn. Các em Thiếu nhi tĩnh tâm vào các ngày Chúa nhật Mùa Vọng. Giải tội tập trung vào Thứ Ba, ngày 20/12/2022 .



HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh dành cho Thiếu nhi được cử hành trọng thể vào lúc 18 giờ 00 do Cha Phó Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa chủ tế và Thánh Lễ dành cho người lớn được tổ chức trọng thể vào lúc 20 giờ 30 do Cha Chánh xứ Gabriel chủ tế, thứ Bảy ngày 24/12/2022 cùng đông đảo cộng đoàn giáo dân trong Họ Đạo tại Thánh đường Họ Đạo.

Trước các Thánh lễ là phần diễn nguyện, canh thức. Đây là chương trình do Lm phó Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa, quý Sơ Trợ úy và các Huynh trưởng tổ chức với sự tham gia diễn xuất của các em thiếu nhi.

DIỄN NGUYỆN CANH THỨC







LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1 NĂM 2023

- 01/01/2023: **Chúa Nhật cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh** Lễ trọng
Thánh Maria - Mẹ Thiên Chúa
Rửa tội cho trẻ sơ sinh lúc 9 giờ 00
- 02/01/2023: **Thứ Hai đầu tháng** Lễ nhớ
Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzêô
Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh
Thánh lễ tại Nhà quàn lúc 6 giờ 00
- 05/01/2023: **Thứ Năm đầu tháng**
- 06/01/2023: **Thứ Sáu đầu tháng**
Trước Thánh lễ rước kiệu tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
- 07/01/2023: **Thứ Bảy đầu tháng**
Chiều: **LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH**
Trước Thánh lễ rước kiệu tôn kính Đức Mẹ
- 08/01/2023: **Chúa Nhật - CHÚA HIỂN LINH** Lễ trọng
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ)
- 09/01/2023: Thứ Hai **CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA** Lễ kính
- 15/01/2023: **Chúa Nhật II Thường niên**
- 17/01/2023: Thứ Ba **Thánh Antôn - Viện phụ** Lễ nhớ
- 18/01/2023: Thứ Tư **Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất**
- 21/01/2023: Thứ Bảy **Thánh Anê - Trinh nữ, Tử đạo** Lễ nhớ
- 22/01/2023: **Chúa Nhật III Thường niên**
MỪNG MỘT TẾT QUÝ MÃO
Cầu bình an cho năm mới
- 23/01/2023: Thứ Hai **MỪNG HAI TẾT QUÝ MÃO**
Kính nhớ Tổ tiên và Ông Bà Cha Mẹ
- 24/01/2023: Thứ Ba **MỪNG BA TẾT QUÝ MÃO**
Thánh hóa công ăn việc làm
- 25/01/2023: Thứ Tư **Thánh Phaolô, Tông đồ, Trở lại** Lễ kính
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất
- 26/01/2023: Thứ Năm **Thánh Timôthê và Thánh Titô** Lễ nhớ
Giám mục
- 28/01/2023: Thứ Bảy **Thánh Tôma Aquinô** Lễ nhớ
Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh
- 29/01/2023: **Chúa Nhật IV Thường niên**
- 31/01/2023: Thứ Ba **Thánh Gioan Bosco - Linh mục** Lễ nhớ

❁ Vui với người vui

Đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy - Chúa Nhật 04/12/2022

01. Têrêsa TRIỆU KHÁNH AN
234B Lê Hồng Phong, Q.5
02. Giuse NGUYỄN ĐOÀN THIÊN BẢO
756/55 Võ Văn Kiệt, Q.5
03. Maria NGUYỄN THANH TRÚC
61/73 Hùng Vương, Q.5
04. Giuse MAI QUỐC HUY
76 Nguyễn Trãi, Q.5
03. Agata HOÀNG DIỆP LINH CHI
50 Trần Phú, Q.5

❁ Chúc mừng Trăm năm Hạnh phúc

- | | |
|-----------------------|--|
| Thứ Sáu, 2/12/2022 | Anh Gioan Baotixita VÕ ĐÌNH
Chị Maria Trương Thị Ngọc Bình |
| Chúa Nhật, 4/12/2022 | Anh Innhaxiô NGUYỄN ĐÌNH ANH DŨNG
Chị Rôsa LÊ THỊ NGỌC BÍCH |
| Chúa Nhật, 18/12/2022 | Anh Gioan Baotixita NGUYỄN NGỌC LUÂN
Chị Philomêne PHẠM THỊ MỸ CHÂU |
| Thứ Ba, 27/12/2022 | Anh Gioan MAI HOÀNG LỘC
Chị Maria TRƯƠNG THỊ KIM XUÂN |

HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN

Chúc mừng Bón Mạng

Hội Dòng Ba Cát Minh

Ngày 01 - 01

XỨ ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GIOAN BOSCO

CA ĐOÀN DON BOSCO

Ngày 31 - 01

Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc và những dự tính tốt đẹp, luôn biết tin thác vào Thiên Chúa và noi gương Thánh Bón mạng, "mang lại niềm vui và sự bình an cho tha nhân, xây dựng giáo xứ, bác ái với người nghèo, tôn kính các Linh mục và nhất là tin cậy Thánh Ý Chúa".



*Nguyên xin Thiên Chúa ân ban muôn Ôn lành Hồn xác
cho quý Cha Chánh xứ, Cha Phó Xứ để qua mỗi bước chân mục
vụ, các Ngài mang về mùa xuân mới tươi ấm cho nhiều tâm hồn.*

*Chúc Hội Đồng Mục Vụ Họ Đạo, các Đoàn thể, Ca đoàn,
các Ban ngành cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Họ
Đạo cùng gia quyền một năm mới an sung và bình an, được mọi sự
may lành để cùng cộng tác chung xây Họ Đạo thành một gia đình
chan chứa yêu thương của Chúa giữa lòng xã hội.*

Nguồn: tgpsaigon.net; conggiao.info; HÐGMVN; Vatican News

LƯU HÀNH NỘI BỘ